



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอนปริญญาเอกปรัชญาดุขภูภณฑิต เตรียมความพร้อมสู่ชุมชนอาเซียน

ดร.จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร ประธานกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึง การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า มีเป้าหมายให้การค้าและบริการระหว่างกันทำได้อย่างเสรีโดยไม่มีภาษีมากีดกัน รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเป็นไปอย่างเสรีเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรรับรองฝีมือแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่ง สามารถเข้าไปทำงานในประเทศใดก็ได้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน และจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงาน สวัสดิการสังคม และประโยชน์ด้านภาษีที่เท่าเทียมกันกับประชากรชาตินั้นๆ



จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจไว้ 4 ด้านหลัก ภายใต้บริบทใหม่ของการพัฒนาสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมระดับ ประเทศ และความต้องการระดับนานาชาติ 2 รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนทุกด้าน 3 เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้นำเชิงวิชาการและการวิจัย เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และ 4 พัฒนาเชิงวิชาการทั้งในระหว่างคณาจารย์และผู้เรียน ระหว่างสถาบันใน

ประเทศและนานาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ เป็นสากล สามารถแลกเปลี่ยนบุคลากรกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทใหม่ของการพัฒนาสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความตระหนักว่า อีกด้านหนึ่งของการค้าเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนจะทำให้เกิดปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้ามนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ดังนั้นการเป็นชุมชนอาเซียนอาจทำให้ขบวนการค้ามนุษย์เติบโตมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อรองรับสถานการณ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยทางคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ได้ปรับปรุงทิศทางการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของอาเซียน รวมถึงให้ความสำคัญของการศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ฯ ในประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน

ขณะเดียวกันได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุขภูภณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานสวัสดิการสังคม โดยจะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 เป็นรุ่นแรก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคมระดับประเทศและความต้องการระดับนานาชาติ ที่สำคัญเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศสู่ชุมชนอาเซียน ซึ่งมี

ความจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบสวัสดิการที่มีมาตรฐานเดียวกันในการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 7 ประเภท ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป พร้อมจัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานหรือไปค้นคว้า วิจัย ในต่างประเทศ

หลักสูตรดังกล่าวเปิดรับทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาจากอาเซียน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขา และทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ สร้างสังคมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทแห่งปัญหาของประเทศ ภูมิภาค และโลกไร้พรมแดนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการมีนักศึกษาจากอาเซียนจะทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งทำให้เกิดเครือข่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอกในระดับอาเซียน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งขณะศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สำหรับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) นักศึกษาสามารถเลือกเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ได้

ในด้านการจัดตั้งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยมีศูนย์บรรณสารสนเทศ รับผิดชอบดูแลห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Resource Center: SLRC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แสวงหาและเข้าถึงซึ่งความรู้ในศาสตร์พื้นฐานทั่วไปด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศการสืบค้นในรูปแบบของเสียง ภาพ และมัลติมีเดีย ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ ด้วยการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก และให้บริการระบบซอฟต์แวร์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือห้องเรียนเสมือนจริงผ่านทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ทำให้อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษาที่เรียนวิชาเดียวกันสามารถติดตามบทเรียนและสื่อสารถึงกันได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะ เพื่อให้มีนักศึกษาที่มีพื้นที่ในการศึกษาค้นคว้า ประชุมกลุ่มย่อย มีคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยจัดให้มีอยู่ใกล้ชั้นเรียน

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร โทร. 08-9057-1755, คุณอภิวัฒน์ สุวรรณชูโต 0-2312-6293 หรือนางสาวดารารัตินเวทย์ 0-2312-6418



20 ปี
มอก.

เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

